



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 25515
วันที่ 2 ก.ค. 60 14.27 น.

ที่ กท ๐๓๑๘.๗/ 22๔

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์บริจาคทุนทรัพย์ จัดสร้างอนุสาวรีย์ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

๑) เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารความเป็นมาโครงการกองทุนฯ จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้หาทุนทรัพย์ เป็นกองทุนจัดสร้างอนุสาวรีย์ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน โดยกำหนดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน กันยายน ๒๕๕๐

ในการนี้ สถาบันฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากท่านได้กรุณาร่วมบริจาคทรัพย์ ตามที่เห็นสมควรโดยขอให้ท่านโอนเข้าบัญชี “กองทุนจัดสร้างอนุสาวรีย์ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยสุทธิสาร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๕๘-๐-๐๔๐๔๗-๗ (กรุณา Fax หลักฐานการโอนไปที่ ๐-๒๒๗๖-๔๖๓๖, ๐-๒๒๗๖-๔๖๓๕) ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ พันเอกหญิง กัลยาณี ผู้จินดา และ พันเอกหญิง สุพักตรา อักษรถึง เป็นผู้ประสานในรายละเอียด หากประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๗๖-๔๖๓๕ สถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านดังเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

๒) ที่ นร ๐201.01/ว. 1586

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบ

(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)
สนก.
2 ก.ค. 50

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(ธงชัย โอสดหงษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

แผนกธุรการ

โทร. ๐-๒๒๗๖-๔๖๓๕

๒๗

ความเป็นมาโครงการกองทุนจัดสร้าง อนุสาวรีย์ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม อธิบดีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สังเกตเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันการศึกษา สำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นแหล่งประสานวิทยาด้านการป้องกันประเทศ จึงได้ริเริ่มก่อตั้งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ นอกจากนี้ ท่านยังสังเกตเห็นว่า การยุทธในอนาคตจะมีขอบเขตการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง จำเป็นต้องใช้กำลังทั้งสามเหล่าทัพทำการร่วมกัน เพื่อให้สามารถเอาชนะในการยุทธนั้นได้ จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเสนาธิการผสม ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๘๘ และพัฒนาจนเป็นวิทยาลัยเสนาธิการทหารในปัจจุบัน เพื่อให้นายทหารทั้งสามเหล่าได้เรียนรู้ศิลปแห่งการสงคราม รวมทั้งวิทยาด้านการและเทคนิคของแต่ละเหล่าทัพร่วมกัน ในอันที่จะนำกองทัพไทยไปสู่ชัยชนะ สถาบันทั้งสองแห่งที่จอมพล แปลก พิบูลสงครามริเริ่มให้มีการจัดตั้งดังกล่าว เป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อันเป็นแหล่งรวมสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ มีสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงและสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์เป็นหน่วยขึ้นตรงรวมอยู่ด้วย

จากผลงานดังกล่าว คณะกรรมการด้านประวัติศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งมี พลเอกปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นว่า จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นผู้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาการป้องกันประเทศ เห็นสมควรสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูในคุณงามความดีของท่าน จึงได้ตั้งคณะกรรมการจัดสร้างอนุสาวรีย์ฯ (กำลัง คณะกรรมการประวัติศาสตร์(เฉพาะ) ที่ ๑๘/๔๘ ลง วันที่ ๑ มิ.ย.๔๘) โดยมี พล.ท.เหมรัฐ จำนิต ผบ.วสท.สปรท. เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแบบและที่ตั้งอนุสาวรีย์ฯ ในการนี้ คณะทำงานได้เรียนเชิญ คุณนิคย์ พิบูลสงคราม (บุตร) ร่วมประชุมเพื่อให้คำปรึกษา และได้เสนอรูปแบบของอนุสาวรีย์ในทำฮิน ขนาด ๑ เท่าครึ่ง บริเวณด้านหน้าอาคารกองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยให้สำนักยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร ร่วมในการออกแบบ และเพื่อให้การก่อสร้างอนุสาวรีย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการโครงการกองทุนจัดสร้างอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๐ โดยมี ผบ.สปรท. เป็นประธาน เพื่อหาทุนและกำกับดูแลในเรื่องการก่อสร้างอนุสาวรีย์ฯ พร้อมทั้งเรียนเชิญ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผบ.ทหารสูงสุด เป็นประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และคุณ นิคย์ พิบูลสงคราม รมต.กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และเมื่อวันอังคารที่ ๕ มิ.ย.๕๐ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผบ.ทหารสูงสุด ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์จอมพลแปลก พิบูลสงคราม